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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 
ครั้งที่ 1/2566 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. 

 
       

 
ผู้มาประชุม 

1. นายสาโรจน์  ต.สวุรรณ 
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) 

ประธานกรรมการ 

2. นายพงศ์พัฒน์  หมายชัยธัญ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

3. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เสียมไหม                                                       
หัวหน้ากลุ่มบริหารความมั่นคงด้านการขนส่ง                                    
ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กรรมการ 
 
 

4. นางสาวนันทวัน  ว.สิงหะคเชนทร์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 

กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ประโมทย์  จารุนิล                                          
ผู้อ านวยการส านักกีฬา 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

กรรมการ 

6. นายธานี  ศิริล้น                                                  
ผู้อ านวยการส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 4 
ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 

กรรมการ 

7. นายอาทร  นุ่นสังข์ 
ผู้อ านวยการส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 5                                     
ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 

กรรมการ 

8. นางสาวณัฐพร  พิชยภิญโญ 
ผู้อ านวยการส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 10 
ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10 

กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร 
กรรมการสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิก 

กรรมการ 
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10. ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์ 
นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

11. นางสาวจิรฐา  วัฒนประดิษฐ์ 
ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร รฟม. 

กรรมการ 

12. นางกัณจนา  จันทรโชติ 
ผู้อ านวยการกองนิติกรรม 2 
แทนผู้อ านวยการส านักนิติกรรม รฟม. 

กรรมการ 

13. นายขวัญ  สุขคง 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3 
แทนผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 รฟม. 

กรรมการ 

14. นางสาวณัฐธยาน์  เอี้ยงฮง 
วิศวกร 7 
แทนผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 รฟม. 

กรรมการ 

15. นายวนัท  สุจริตธรรมธร 
ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 
แทนผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รฟม. 

กรรมการ 

16. นายณัฐชัย  ชาญก้องสกุล 
หัวหน้าแผนกอาวโุส แผนกบรหิารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
แทนผู้อ านวยการส านักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน รฟม. 

กรรมการ 

17. นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง 
ผู้อ านวยการกองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม. 

กรรมการและ
เลขานุการ 

18. นางสาวสวนีย์  บรรพจน์พิทักษ์                                                        
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 
กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม.        

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
2. ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
3. ผู้แทนกรมศิลปากร กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม. กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (รฟม.) 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก ผู้อ านวยการศูนย์ราชการสะดวก  
2. นายพงศ์พิทยา  แฉ่งฉายา หัวหน้าแผนกเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ราชการสะดวก 
3. นางสาวพิชาญา  มุกดาสนิท นิติกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกนิติกรรม 2-3 กองนิติกรรม 2 
4. นายนภเมธ  วรภูมิภัทร วิศวกร 7 แผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-3 กองบริหารงานก่อสร้าง 3 
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5. นายธนภูมิ  กอบฝั้น วิศวกร 7 แผนกควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า กองวิศวกรรมไฟฟ้า
และเครื่องกล 

6. นายอภิสิทธิ์  ตาวงษ์ พนักงานอาชีวนามัยและความปลอดภัย 5 แผนกบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน ส านักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

7. นางสาวพรปวีณ ์ ชมชาติ วิศวกร 7 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 กองสิ่งแวดล้อม 
8. นายกษิดิศ  รัตนสุวรรณ พนักงานวิทยาศาสตร์ 6 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1        

กองสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาววิภาวี  เกิดสว่าง พนักงานวิทยาศาสตร์ 6 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1        

กองสิ่งแวดล้อม 
10. นายพิรุณ  อยู่สุข หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 กองสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวสิริกานตย ์ นิธิศักดิยานนท์ วิศวกร 7 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 กองสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวนันทนัช  นินทวงค์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 4 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2        

กองสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานภายนอก) 

1. นางสาวสุภาพร  จันทร์ทอง 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

2. นางพัชรา  ชูสุทน นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 10 

3. นางสาวธันยธร  ชัยศิร ิ Environmental Specialist ที่ปรึกษา PMCSC1 และ PMCSC2 
4. นางสาวธนพร  ทองบุญยัง Environmental-Assistance Officer ที่ปรึกษา PMCSC1 
5. นายอนุสรณ์  ทองค า Environmental/Social-Assistance Officer ที่ปรึกษา PMCSC1 
6. นางภาพรณ์  ลิ้มศุภรัตน์ Community Relations Specialist ที่ปรึกษา PMCSC1 
7. นางสาวณิชชาภัทร  สุทธิสุนทร Assistant Community Relations Specialist ที่ปรึกษา PMCSC1 
8. นายจักรกริช  ธรรมศิริ Social Specialist ที่ปรึกษา PMCSC1 และ PMCSC2 
9. นางสาวเนาวรัตน์  ศิริวงษ์ Community Relations Specialist ที่ปรึกษา PMCSC2  
10. นายบรรชา  ผานิบุตร Environmental Assistant Officer ที่ปรึกษา PMCSC2 
11. นายธณุพล  เชิดวรพงศ์ Transportation/Traffic Assistant Officer ที่ปรึกษา PMCSC2 
12. นายธนนท์  คันดุไลย์ Environmental Manager กิจการร่วมค้า CKST สัญญา 1 
13. นายพิรุฬห์  ลองจ านงค์ Environmental Officer กิจการร่วมค้า CKST สัญญา 2 
14. นางสาวพิชญา  นามแดง Environmental Engineer  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สัญญา 3 
15. นายกฤตพัฒน์  ประสมเพชร Environmental Manager 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญา 4 
และสัญญา 6 
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16. นายนิพิฐพนธ์  กองจันทร์ Environmental Engineer 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญา 4 
และสัญญา 6 

17. นายนรินทร์  เจริญภัณฑ์พิศาล Construction Manager 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญา 4 

18. นายสุมนตรี  ศิลาชัย Safety Technician  
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญา 4 

19. นายเกียรติศักดิ ์ เสลดาตย์ Public Relations/Community Relations Officer  
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญา 4 

20. นายกิตติภัฏ  ทองพายัพ QA/QC Manager กิจการร่วมค้า CKST สัญญา 5 
21. นางสาวอุสุมา  สร้อยอุดม Environmental Engineer กิจการร่วมค้า CKST สัญญา 5 
22. นายอานันทพล  พุ่งดี Construction Manager 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) สัญญา 6 
23. นายกนก  สุขสมสังข์ บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
24. นายเกรียงศักดิ์  หามะฤทธิ์ บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
25. นางสาวเบญจรัตน์  สุขวิวัฒน์ บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
26. นางสาวเจนจิรา  ภูราศรี บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
27. นางสาวพรวิภา  คลังสิน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
28. นางสาวนพวรรณ  อุรารักษ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
29. นายชูชัย  ล้ออุทัย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
1. ผู้ว่าการ รฟม. ได้มอบหมายให้นายสาโรจน์  ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน)

เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งนี ้

2. ความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีความก้าวหน้า
การก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ 99.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเร็วกว่าแผน 0.03 เปอร์เซ็นต์ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 กันยายน 2565 น าส่งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 

 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที ่3.1 
 

: 
: 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 
 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
1. เนื่องจากเหตุการณ์พื้นอาคารของสถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก

ทรุดตัว ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ดังนั้น 
ขอให้ผู้รับเหมาก่อสรา้งสัญญา 2 จัดเตรียมข้อมลูช้ีแจงกรณี
ดังกล่าวด้วย 

ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 2 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการทรุดตัว
ของพื้นในส่วนที่ต่อเติม ซึ่งได้เทคอนกรีตหลังการปรับถมดิน 
โดยไม่ได้ก่อสร้างฐานรากเพื่อรบัน้ าหนัก เมื่อเวลาผ่านไปท าให ้
พื้นคอนกรีตทรุดตัวและแตกหัก ซึง่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ของโครงการฯ  

2. หากมเีรื่องร้องเรยีนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จากกรุงเทพมหานคร  
ขอให้ผู้รับเหมาก่อสรา้งด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรยีนให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว 

รับทราบ และได้น าเสนอผลการด าเนินงานในระเบียบวาระที่ 3.2  

3. ขอให้ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การก่อสร้าง
โครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสรา้งจนถึงปัจจุบันมีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสาหร่ายที่
มีพิษหรือไม่ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสาหร่ายกลุ่มนี้มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ า 

ทีป่รึกษาสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมากอ่สร้างได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
ในระเบียบวาระที่ 3.3  

4. เนื่องจากการก่อสรา้งโครงการฯ ใกล้แล้วเสร็จ และเริม่คืนผิวจราจร
ถาวรแล้ว ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างน าเสนอร้อยละความก้าวหน้า
ของการคืนผิวจราจรถาวรให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 

- ผู้รับเหมาก่อสรา้งสัญญา 1 สัญญา 2 สัญญา 3 และ สญัญา 5  
มีความก้าวหน้าของการคืนผิวจราจรถาวรร้อยละ 100 
(สัญญา 1 สัญญา 2 สัญญา 3 และ สัญญา 5 จบสญัญาการก่อสรา้ง
งานโยธาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565) 

- ผู้รับเหมาก่อสรา้งสัญญา 4 มีความก้าวหน้าของการคืนผิวจราจร
ถาวรร้อยละ 56.88   
(สัญญา 4 จะจบสัญญาการก่อสร้างงานโยธาในวันที่ 10 มิถุนายน 2566) 
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มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ผลการด าเนินงาน 
5. ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันช้ินส่วน

ของโครงสร้างระหว่างการก่อสร้างร่วงหล่นลงบนผิวจราจร 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างอื่นๆ 

ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4 ได้ด าเนินการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม 
โดยมีการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

6. เนื่องจากฝ่ายเลขานุการฯ ยังคงตรวจสอบพบการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการในประเด็นเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล และเรื่องความเรียบร้อยในการจัดท าทางเดินเท้า 
โดยเฉพาะสถานีรามค าแหง 12 ดังนั้น จึงขอให้รับเหมาก่อสร้าง
ใหค้วามส าคญัและเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
เพื่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างและประชาชนท่ีสัญจร
บนทางเดินเท้า 

ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ด าเนินการดังนี้ 
1) ได้ก าชับพนักงานต้องสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งแจ้งนโยบาย ข้อบังคับ 
บทลงโทษต่างๆ ของโครงการฯ ระหว่างการอบรมก่อนเริ่มงาน 
(Safety Talk) โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ
อย่างไรก็ตามกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ได้มีมาตรการ
ลงโทษ เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร 
และการให้ออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างหรือโครงการฯ เป็นต้น 

2) ได้ก าชับผู้ปฏิบตัิงานให้จัดให้มทีางเดินเท้าช่ัวคราวระหว่างท่ี
โครงการฯ มีกิจกรรมก่อสร้างและดูแลความเรียบร้อยให้มี 
ความปลอดภยักับประชาชนทีส่ัญจรบนทางเดนิเท้า ทั้งนี้ โครงการฯ 
ได้มีการคืนทางเดินเท้าถาวรในบางพื้นที่ของโครงการฯ รวมทั้ง
บริเวณสถานรีามค าแหง 12 ตามแบบมาตรฐานของส านักการโยธา
เรียบร้อยแล้ว 

7. ขอให้ผู้รับเหมาก่อสรา้งดูแลสุขภาพของคนงานท่ีท างานในช่วง
กะกลางคืนให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภยัของ
คนงานท่ีต้องท างานในช่วงเวลากลางคืน 

ผู้รับเหมาก่อสรา้งได้ดแูลสุขภาพของคนงานที่ท างานในช่วงกะกลางคืน
ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยให้ท างานวันละ 8 ช่ัวโมง พร้อมท้ังมี
หัวหน้างานคอยควบคุมงานและมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอย
เฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างใกลชิ้ด ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดรถรับส่ง
คนงานระหว่างพื้นที่ก่อสร้างและที่พักเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
คนงานด้วย 

8. ขอให้ผู้รับเหมาก่อสรา้งควบคุมดูแลการท างานของคนงาน 
ในสถานท่ีอับอากาศให้มีความปลอดภัย 

ผู้รับเหมาก่อสร้างสญัญา 1 สญัญา 2 สัญญา 3 และสัญญา 6  
ได้ด าเนินการดังนี ้
1) จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับอากาศให้กับ

คนงานก่อนเริ่มปฏิบตัิงาน  
2) จัดสภาพภายในพ้ืนท่ีอับอากาศให้มีความปลอดภัยทั้งระบบ

การหมุนเวยีนอากาศและระบบไฟส่องสว่าง 
3) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัและระบบการตรวจสอบด้าน

ความปลอดภัย 
4) จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน  
5) ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดแูลของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย  

อย่างใกล้ชิด 
9. ขอให้ผู้รับเหมาก่อสรา้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ

ท างานของโครงการฯ โดยจะต้องท างานแบบเต็มเวลาเพื่อให้
สามารถดูแลความปลอดภัยคนงานได้ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรม
การก่อสร้าง  

ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มเีจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างาน
ของโครงการฯ โดยท างานแบบเตม็เวลาเพื่อให้สามารถดูแลความ
ปลอดภัยคนงานไดต้ลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง 

 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 : สรุปเรื่องร้องเรียนของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม  
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 
 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ประสานงานกับแผนกเรื่องราวร้องทุกข์ รฟม. 
ที่ปรึกษา PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 เพ่ือรวบรวมเรื่องร้องเรียนของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ได้ร้องเรียนผ่าน รฟม. , Website, Facebook, Walk in 
และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-168-3489 และ 02-168-3490 ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งสรุปได้ว่า มีเรื่องร้องเรียนรวม 89 เรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุม
น าเสนอแล้วในที่ประชุม) 

 
เรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินงาน 

สัญญา 1 : มีเรื่องร้องเรียน รวม 3 เรื่อง  
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร (2 เรื่อง) 
2) ความเสียหายต่อทรัพยส์ิน (1 เรื่อง) 

นายพริุฬหฯ์ ผู้แทนกจิการร่วมค้า CKST ได้น าเสนอผลการด าเนนิงานแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 
สรุปได้ดังนี ้
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร : บริเวณทีร่้องเรียนอยู่นอกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการฯ 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดแล้ว  
2) ความเสียหายต่อทรัพยส์ิน : เรือ่งร้องเรียนที่ 5.1 ของคุณณัฐรุจา ได้จ่ายคา่เช่ารถ

และเงินชดเชยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยประเมินค่าซ่อมรถ  
สัญญา 2 : มีเรื่องร้องเรียน รวม 23 เรื่อง  
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร (15 เรื่อง) 
2) เสียงดัง (1 เรื่อง) 
3) ฝุ่นละออง (2 เรื่อง) 
4) สาธารณูปโภค (2 เรื่อง) 
5) ความเสียหายต่อทรัพยส์ิน (3 เรื่อง) 
 

นายพริุฬหฯ์ ผู้แทนกจิการร่วมค้า CKST ได้น าเสนอผลการด าเนนิงานแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 
สรุปได้ดังนี ้
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร : ได้ปรับระดับขอบฝาบ่อพักใต้ดินใหเ้รียบเสมอผิวจราจร 

ติดตั้งฝาท่อระบายน้ าตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร คืนระบบสาธารณูปโภค
และผิวจราจรถาวรแล้วเสร็จ แก้ไขปิดหลุมเจาะส ารวจน้ าใต้ดิน ทั้งนี้ยังคงมี
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการแก้ไข คือ เรื่องร้องเรียนที่ 1.2.5 ของส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร ได้รบัเรื่องร้องเรยีนจากส านักงานเขตบางกะปิกรณีประชาชน
ไม่ประสงค์ออกนาม อยูร่ะหว่างการคืนสภาพทางเดินเท้าถาวรบริเวณพื้นที่
รับผิดชอบของสัญญา 2 ตามแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 

2) เสียงดัง : มีงานสกัดคอนกรีตของสถานีหัวหมากเพื่อคืนผิวจราจรถาวร ซึ่งได้ชี้แจง 
ผู้ร้องเรียนและปรับเวลาท างานแล้ว 

3) ฝุ่นละออง : เป็นฝุ่นดินจากกิจกรรมของการประปานครหลวง (กปน.) ซึง่ได้ประสานงาน
ให้ กปน. ล้างถนนและฉีดพรมน้ าเพื่อลดฝุ่นแล้ว 

4) สาธารณูปโภค : ไม่เคยมีกิจกรรมการก่อสร้างบรเิวณปากซอยรามค าแหง 41/1 
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้แก้ไขไฟส่องสว่างให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว และไม่มีงานรื้อย้าย
ไฟส่องสว่างบริเวณสะพานยกระดับรามค าแหง 

5) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : ความเสียหายไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการฯ อย่างไรก็ตามกิจการร่วมค้าฯ จะซ่อมแซมอาคารให้ผู้ร้องเรียนต่อไป 
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เรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินงาน 
สัญญา 3 : มีเรื่องร้องเรียน รวม 28 เรื่อง 
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร (27 เรื่อง) 
2) ความเสียหายต่อทรัพยส์ิน (1 เรื่อง) 

นางสาวพิชญาฯ ผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานแก้ไข
เรื่องร้องเรียน สรุปได้ดังนี ้
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร : คืนผิวจราจรถาวรในพื้นที่รับผิดชอบของสัญญา 3  

แล้วเสร็จ คืนสภาพทางเดินเท้าพร้อมทางเข้าออกซอยตามแบบมาตรฐาน 
ของส านักการโยธา จดัให้มีป้ายรถโดยสารประจ าทางช่ัวคราวและอาสาจราจร ปรับระดับ
บ่อพักระบายน้ ากับผิวถนนให้เรียบเสมอกัน จัดใหม้ีทางข้ามทั้งสะพานลอย 
และทางม้าลาย รวมทั้งทาสีทางม้าลายให้ชัดเจน ทั้งนี้ยังคงมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง
การแก้ไข ดังนี ้
- เรื่องร้องเรียนที่ 1.3.3 ของส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้รับร้องเรียน

จากส านักงานเขตบางกะปิ กรณีประชาชนไม่ประสงค์ออกนาม อยู่ระหว่าง 
การคืนสภาพทางเดินเท้าถาวรบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสัญญา 3 ตามแบบ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 

- เรื่องร้องเรียนที่ 1.3.17 ของส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร  
กรณีคุณวฤทธิ์ บริษัทฯ มีแผนจะปรับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ตั้งแต่ 
ซอยรามค าแหง 42 ถึง 88 ในช่วงเดือนเมษายน 2566 

2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : ได้ประสานงานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และชดเชยค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว 

สัญญา 4 : มีเรื่องร้องเรียน รวม 34 เรื่อง 
1) ความไม่สะดวกในการสัญจร (30 เรื่อง) 
2) ฝุ่นละออง (1 เรื่อง)  
3) ความเสียหายต่อทรัพยส์ิน (3 เรื่อง) 
 

นายกฤตพัฒนฯ์ ผู้แทนบริษัท ยูนิคฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 
สรุปได้ดังนี ้
1)  ความไม่สะดวกในการสัญจร : ได้ซอ่มแซมถนนที่ช ารุด มีการคืนผิวจราจรในพื้นที่

รับผดิชอบของสญัญา 4 ที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ ติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติม 
ดูแลแผ่นเหล็กบนทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพดีและมีระดับเรียบเสมอทางเดินเท้า 
และตดิตั้งปา้ยแนะน าเส้นทาง ทั้งนีย้ังคงมเีรื่องร้องเรยีนที่อยูร่ะหวา่งการแกไ้ข ดังนี ้
- เรื่องร้องเรียนที่ 1.4.9 ของส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร  

กรณีประชาชนไม่ประสงค์ออกนาม อยู่ระหว่างการคืนผิวจราจรถาวร 
- เรื่องร้องเรียนที่ 1.4.30 กรณีคณุอังกูร อยู่ระหว่างการคืนผิวจราจรถาวร 

2) ฝุ่นละออง : เป็นงานก่อสร้างในความรับผิดชอบของ กปน. ซึ่งได้ประสานงาน กปน. 
ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

3) ความเสียหายต่อทรัพยส์ิน : ไดบู้รณะซุ้มประตูวดับางเพ็งใต้ ชดใช้ค่าเสยีหายกรณี
วัตถุตกหล่นลงบนรถยนต์รบัจ้างประจ าทาง รวมทั้งด าเนินการตดิตั้ง Safety Net 
บริเวณใต้สถานีและเน้นย้ าผู้ควบคมุงานเพ่ิมความระมดัระวังในการท างานแล้ว 

สัญญา 5 : มีเรื่องร้องเรียน รวม 1 เรื่อง 
ความไมส่ะดวกในการสญัจร (1 เรือ่ง) 
 

นายกิตติภัฏฯ ผู้แทนกิจการร่วมค้า CKST ได้น าเสนอผลการด าเนินงานแก้ไข
เรื่องร้องเรยีนสรปุได้ว่า ได้ตรวจสอบผิวจราจรและซ่อมแซมถนนที่ช ารดุด้วยแอสฟัลท์ 
ปัจจุบันส ารวจไม่พบถนนช ารุดเสยีหายเพิ่มเติมแล้ว 
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ประเด็นอภิปราย 
นางสาวกันต์กนิษฐ์ฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4 เร่งรัดการคืนผิวจราจรถาวรให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว และขอให้มีการตรวจสอบการคืนผิวจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม 
ศาตราจารย์ ดร.ธเรศฯ กล่าวว่า ในกรณีที่ประชาชนร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น 

ส านักการโยธา ส านักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โครงการฯ ได้น าเสนอว่า มีการแจ้งผล
การด าเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานราชการทราบแล้ว แต่หน่วยงานดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ประชาชน
ทราบด้วยหรือไม ่

นายพงศ์พัฒน์ฯ ชี้แจงว่า ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยเบอร์ติดต่อ กรุงเทพมหานครจะแจ้งผล
การด าเนินงานแก้เรื่องร้องเรียนให้ประชาชนทราบ 

ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแบริเออร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 3 ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 

นางสาวพิชญาฯ ผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ชี้แจงว่า อุบัติเหตุเฉี่ยวชนแบริเออร์ดังกล่าวไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ประธานฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้งให้ที่ปรึกษา 
PMCSC1 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป  

 
มติที่ประชุม    
รับทราบและมอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง

ให้ที่ปรึกษา PMCSC1 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 : ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เดือนสิงหาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 
 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที (CKST Joint Venture) 
(สัญญา 1 สัญญา 2 และสัญญา 5) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (สัญญา 3) ได้ว่าจ้าง
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม และบริษัท ยูนิค 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (สัญญา 4 และสัญญา 6) ได้ว่าจ้างบริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด 
เป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 
ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ในส่วนของรายละเอียดขอมอบให้ที่ปรึกษา 
PMCSC2 น าเสนอต่อไป 

นางสาวธันยธรฯ ผู้แทนที่ปรึกษา PMCSC1 และ PMCSC2 ได้น าเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้างโครงการฯ เดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
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1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณ
โรงเรียนชาญวิทย์ วัดเทพลีลา โรงพยาบาลรามค าแหง โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ ์โรงเรียนนานาชาติ แอ็ดเวนต์ รามค าแหง 
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามค าแหง โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า โรงเรยีนอนุบาลจิตเกษม โรงเรียนเทพอักษร และโรงเรียนมีนประสาทวิทยา ในระยะก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุมน าเสนอแล้วในที่ประชุม) 
  2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณคลองชวดใหญ่ คลองแสนแสบ คลองโต๊ะยอ คลองบ้านม้า 
คลองหลอแหล และคลองสองต้นนุ่น ในระยะก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดปรากฏตามวาระ
การประชุมและน าเสนอแล้วในที่ประชุม) 

นายเกรียงศักดิ์ฯ ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้างได้น าเสนอผลการตรวจวัดนิเวศวิทยา
ทางน้ าบริเวณคลองชวดใหญ่ คลองแสนแสบ คลองโต๊ะยอ คลองบ้านม้า คลองหลอแหล และคลองสองต้นนุ่น ในระยะก่อสร้าง
เดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้น
การก่อสร้างจนถึงปัจจุบันว่า มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสาหร่ายที่มีพิษหรือไม่ 
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของสาหร่ายกลุ่มนี้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ า (รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุม
และน าเสนอแล้วในที่ประชุม) 

นายธณุพลฯ ผู้แทนที่ปรึกษา PMCSC2 ได้น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมและขนส่ง
ในระยะก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1) การตรวจนับปริมาณจราจร ผลการตรวจวัดความเร็วรถยนต์ และผลการวิเคราะห์ V/C Ratio 
ตามแนวพ้ืนที่ก่อสร้างบริเวณทางแยกล าสาลี ทางแยกสวนสน ทางแยกบ้านม้า ทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล 3 ทางแยกมิสทีน 
ทางแยกลาดบัวขาว ทางแยกร่มเกล้า ในระยะก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ ์2566 (รายละเอียดปรากฏตามวาระ
การประชุมน าเสนอแล้วในที่ประชุม) 

2) ผลการรวบรวมสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการฯ ตามแนวพ้ืนที่
ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 9 ถนนรามค าแหง และถนนวฒันธรรม ในระยะก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ ์2566 
(รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุมน าเสนอแล้วในที่ประชุม) 

นายจักรกริชฯ ผู้แทนที่ปรึกษา PMCSC2 ได้น าเสนอผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติ
ของประชาชนที่อยู่ตามแนวสายทางโครงการฯ ในระยะก่อสร้างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการของโครงการฯ (รายละเอียดปรากฏตามวาระ
การประชุมน าเสนอแล้วในที่ประชุม) โดยสรุปได้ดังนี้  

1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้มีส่วนร่วม 
กลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนร่วมที่ท าการส ารวจประกอบด้วยผู้แทน/หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ใกล้

แนวสายทางโครงการฯส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 60.3) มีอายุมากกว่า 51 ปี (ร้อยละ 49.1) ประกอบอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 50.2) เป็นคนภูมิล าเนากรุงเทพ (ร้อยละ 65.9) ที่เหลือย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณา
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่า อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์มากที่สุด (ร้อยละ 26.4) โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อาศัย 
(ร้อยละ 54.0) รวมทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเฉลี่ ย 
19-24 ชั่วโมง (ร้อยละ 59.1) 
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2) ประเด็นในการมีส่วนร่วมและผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติ 
 

ประเด็นในการมสี่วนร่วม ผลการศึกษา 
1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรับทราบข้อมูล 

จากป้ายประชาสัมพันธ์มากที่สุด (ร้อยละ 33.6) 
2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ จากการจัดอันดับผลกระทบเชิงลบท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 

1) ปัญหาการจราจรติดขัด/กีดขวางการจราจร 
2) ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
3) ปัญหาเสียงดังจากการก่อสร้างเวลากลางคืน 

3) ความกังวลเมื่อก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ จากการส ารวจความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการ
ก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1) ท าให้การจราจรบริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าหนาแน่นขึ้น 
2) ท าให้ถนนดูแคบลง 
3) ท าให้ถนนช ารุด 

4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ 1) มีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ และแผน 
การก่อสร้างให้มีความต่อเนื่องจนกว่าการด าเนินโครงการจะแล้วเสร็จ 

2) ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในการด าเนินการก่อสร้าง 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชนได้ 

3) หากมีการคืนพื้นผิวถนน ขอให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
4) ก ากับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเก็บเศษวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ

การก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนท่ีสัญจรบนถนน 
 
3) ผลการด าเนินงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ผลการด าเนินงาน 

1) มีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ 
และแผนการก่อสร้างให้มคีวามต่อเนือ่งจนกว่าการด าเนินโครงการ
จะแล้วเสร็จ  

1) โครงการฯ ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องความก้าวหน้า 
ของการด าเนินโครงการฯ และแผนการก่อสร้างให้ม ี
ความต่อเนื่องแล้ว 

2) ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในการด าเนินการก่อสร้าง 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนได้ 

2) ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เพิ่มความเข้มงวดในการด าเนินกิจกรรม
ก่อสร้างของโครงการฯ ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครดั 
โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ
ควบคุมก ากับการด าเนินงาน 

3) หากมีการคืนพื้นผิวถนน ขอให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
 

3) ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการซ่อมแซมและคืนผิวจราจรชั่วคราว
ในพื้นที่ที่ยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง และคืนผิวจราจรถาวร
ในบางพื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้อยู่ในสภาพเดิมตามแบบ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครแล้ว 

4) ก ากับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเก็บเศษวัสดุและอุปกรณ์
ส าหรับการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน 
ที่สัญจรบนถนน 

4) ผู้รับเหมาก่อสรา้งมีการจดัเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง
ภายในพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภัยกับประชาชน
ที่สัญจรบนถนน 
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ประเด็นอภิปราย 
นางสาวกันต์กนิษฐ์ฯ ขอให้ที่ปรึกษา PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 น าผลการวิเคราะห์การตรวจนับ

ปริมาณการจราจรความเร็วรถยนต์ และ V/C Ratio ของโครงการฯ มาใช้ประกอบการรายงานผลการรวบรวมสถิติ
และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการฯ ด้วย เพ่ือจะได้ทราบว่าอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
มีสาเหตุมาจากการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ หรือไม่  

รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้ที่ปรึกษา PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 
เพ่ิมเติมการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุประกอบการศึกษาด้วย  

ประธานฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้งให้ที่ปรึกษา 
PMCSC1 และท่ีปรึกษา PMCSC2 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 

 

มติที่ประชุม    
รับทราบและมอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง

ให้ที่ปรึกษา PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เดือนสิงหาคม 2565-มีนาคม 2566   
 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการฯ ในช่วงเวลากลางวันและในช่วงเวลากลางคืนตามแบบฟอร์มการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างในช่วงเดือนสิงหาคม 2565-มีนาคม 2566 โดยมีผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  

1) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงเวลากลางวัน : ผู้แทน
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงเวลากลางวันตลอดแนวสายทาง
ของเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุมน าเสนอแล้วในที่ประชุม) ในส่วนของ
เดือนมีนาคม 2566 สรุปได้ว่า มีบางพ้ืนที่พบฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพ้ืนที่ก่อสร้างเนื่องจากไม่มีการพรมน้ าขณะกวาด
ท าความสะอาดพ้ืนที่ก่อสร้าง พบขยะจากคนงานและเศษวัสดุก่อสร้างในพ้ืนที่ก่อสร้าง และพบคนงานไม่สวมแว่นตานิรภัย
และหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน 

2) ผลการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงเวลากลางคืน : ผู้แทน
คณะกรรมการฯ ได้สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ในช่วงเวลากลางคืนตลอดแนวสายทาง
ของเดือนสิงหาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุมน าเสนอแล้วในที่ประชุม) ในส่วนของ
เดือนมีนาคม 2566 สรุปได้ว่า มีบางพ้ืนที่พบไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟเบี่ยงการจราจร/ไฟส่องสว่างตามแนว Barrier 
ไม่ติด พบไม่มีการแยกขยะของคนงานออกจากเศษวัสดุก่อสร้าง/ขยะจากคนงานและเศษวัสดุก่อสร้างในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
พบน้ ามันรั่วไหลจากรถบลูมลิฟท์ พบการกองวัสดุกอสร้างโดยไม่มีการติดตั้งรั้วทึบสูง 2 เมตร พบพ้ืนผิวถนนเสียหาย 
และพบคนงานไม่สวมหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยขณะปฏิบัติงาน 
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ประเด็นอภิปราย  

นางสาวนันทวันฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4 และสัญญา 6 ให้ความส าคัญและเพ่ิมความเข้มงวด

ในการจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากฝ่ายเลขานุการฯ ยังคงตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องการจัดการ

ของเสีย/การแยกขยะจากการก่อสร้าง ซ้ าหลายครั้ง 

ศาตราจารย์ ดร.ธเรศฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้น าเสนอแผนการจัดการขยะจากการก่อสร้าง

ของโครงการฯ ด้วย 

นายธานีฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4 และสัญญา 6 ให้ความส าคัญในการควบคุมก ากับ

คนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยหาก รฟม. 

ยังคงมีการตรวจพบคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ครบถ้วน ขอให้ส่วนงานความปลอดภัยของที่ปรึกษา 

PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 แจ้งส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ 5 

และพ้ืนที่ 10 เพ่ือส านักงานฯ จะได้ก าชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ควบคุมก ากับคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติ ส านักงานฯ จะด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป 

นางสาวกันต์กนิษฐ์ฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4 ซ่อมแซมช่องระบายน้ าที่เสียหายจากการ

ก่อสร้างของโครงการฯ และท าความสะอาดท่อระบายน้ าบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการฯ เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง

หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงฤดูฝน 

ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับก าหนดการคืนผิวจราจรถาวรของผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4  

นายขวัญฯ ชี้แจงว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 4 ไดป้ระสานงานกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรูปแบบ

การคืนผิวจราจรถาวรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างงานโยธาในเดือน

มิถุนายน 2566  

ประธานฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้งให้ที่ปรึกษา 

PMCSC1 และท่ีปรึกษา PMCSC2 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 

 

มติที่ประชุม  

รับทราบและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง

ให้ที่ปรึกษา PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 : การตรวจสอบพื้นที่ของคณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ 
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 
 

คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ รฟม. ที่ปรึกษา PMCSC1 และผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 1  
ได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.45 น. บริเวณสถานี รฟม. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบผลการด าเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 1 
ได้ด าเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน 

 
มติที่ประชุม  
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
นายพงศ์พัฒน์ฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 1 และสัญญา 5 ซ่อมแซมผิวจราจรที่ช ารุดบนถนน

เทียมร่วมมิตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ ให้อยู่ในสภาพดีด้วย 
ประธานฯ ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้งให้ที่ปรึกษา 

PMCSC1 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 
 
มติที่ประชุม  
รับทราบและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง

ให้ที่ปรึกษา PMCSC1 ควบคุมก ากับการด าเนินงานต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.    
 
 

……………………………………………  ….……..……………………………...……. 
(นางสาวพรปวีณ์  ชมชาติ)  (นางสาวพรพิมล  พุ่มพวง) 

วิศวกร 7  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


